

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ - สกุล นางศรีสมัย โชติวนิช ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
ประเด็นปัญหา	
<p>จากกรณีเพจของมูลนิธิ วอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation กรณีมีข่าวว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสั่งจับหมามาขังแล้วสั่งให้เอาไปปล่อยทิ้งให้พ้นภาระ พร้อมแจ้งประสานผ่าน page facebook ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจสอบดูแลหมาที่ถูกจับขังในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ห้ามนำไปปล่อยทิ้งเด็ดขาด</p>	
ข้อเท็จจริง	
<p>๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีหนังสือที่ ศร ๐๖๔๖.๐๖/๑๘๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จับสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยเข้าพื้นที่กักขังชั่วคราว เพื่อจะได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เรียบร้อยก่อนนำสุนัขนำส่งที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยให้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย แก้วโพรงงาม เป็นผู้ประสานงาน เนื่องจากในขณะนี้ภายในมหาวิทยาลัยได้มีสุนัขจรจัดเข้ามาอยู่อาศัยประมาณ ๘๐ ตัว ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านอนามัย ด้านความปลอดภัย</p> <p>๒. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งสอบถามทางมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่า ได้มีการทำความเข้าใจกับบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของปศุสัตว์เป็นอย่างดี และแจ้งว่าได้มีการตกลงและทำความเข้าใจกับบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดครั้งนี้แล้ว พร้อมทั้งมีการจัดหาสถานที่กักขังชั่วคราว เพื่อจะได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เรียบร้อยก่อนนำสุนัขนำส่งที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ติดต่อกับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์เพื่อขออนำส่งสุนัขเข้าศูนย์พักพิงฯ เรียบร้อยแล้ว</p>	
การดำเนินการ	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เพื่อประสานการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. กำหนดจัดการประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ (อยู่ในระหว่างกำหนดวันที่จัดการประชุม)</p> <p>๒. กำหนดแนวทางในการจัดการสัตว์จรจัดภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการจัดทำระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้านการเลี้ยงสัตว์มาเพื่อควบคุมหรือจัดระเบียบการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน</p> <p>๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนเพื่อเข้าไปดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ</p>	
ช่องทางการเผยแพร่	
<p>๑. เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ</p> <p>๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์</p>	



WDT โพสต์แทนให้ครับ เพราะสงสารทั้งหมาและหนู

รวมทั้งบรรดาอาจารย์ที่รักสัตว์ และพยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องสำหรับสัตว์ในสถานศึกษา

WDT ประสาน ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเข้าตรวจสอบดูแลหมาที่ถูกจับขัง ห้ามนำไปปล่อยทิ้งเด็ดขาด
แค่สั่งจับหมามาขังแล้วสั่งให้เอาไปปล่อยทิ้งให้พ้นภาระอธิการบดีก็มีความผิดแล้วครับ !

เหนียวและเปื้อนที่จะพูดจะชี้แจงแล้ว

กฎหมายมี พนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรงก็มี

คนรักสัตว์ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาให้ถูกต้องและมีเมตตาธรรมก็มี

และที่สำคัญ กฎหมายคุ้มครองสิทธิสัตว์ก็มี

ให้อธิการบดีเลือกเอาเองครับ ว่าระหว่างคนกับหมา

ใครจะได้ถูกเอาออกจากพื้นที่ก่อนกัน

.....

สวัสดีค่ะ หนูอยากมาเล่าเรื่องหมาที่มหาวิทยาลัยของหนูค่ะ เพราะหนูสงสารมัน หนูขอสาบานว่าที่หนูเล่าเป็น
ความจริงทุกประการนะคะ หนูไม่รู้จะทำยังไงดี เพื่อนเลยแนะนำให้โพสต์ลงอินเทอร์เนตค่ะ

หนูเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จ.ชัยภูมิค่ะ แล้วในมอของหนูก็มีหมาจรจัดบ้างตามประสา

แล้วอยู่มาวันหนึ่ง หนูไปทำกิจกรรมที่มอ ก็เห็นว่าหมาหายไปบางตัวค่ะ หนูเลยถามแม่บ้านว่าหมาไปไหน

แม่บ้านบอกว่าเขามาจับไปจะเอาไปปล่อยทิ้ง ตอนนั้นเอาไปไว้รวมกันที่คณะวิศวะ หนูก็เลยตามไปดู วันนั้นวัน

อาทิตย์ที่ 2ส.ค.ค่ะ หนูพบหมาจำนวน13ตัว ถูกอัดกันอยู่ในกรง2กรงค่ะ น่าสงสารมาก

อาจจะถูกจับมาวันเสาร์ค่ะ แต่หนูไม่ได้เอามือถือไป

เพราะชาร์ตอยู่ที่ห้องก็เลยไม่ได้ถ่ายรูป

ป้ายวันต่อมาวันจันทร์ที่ 3ส.ค.ตอนเรียนเสร็จจะกลับหอ

หนูจึงไปดูอีกที เห็นว่ามีกรงมาเพิ่มแล้วหมาก็ถูกย้ายเข้ากรงใหม่บางส่วนค่ะ รูปภาพที่1นะคะ

แล้ววันต่อมาอีกวันอังคารที่4ส.ค. หมาบางส่วนก็ถูกย้ายเข้าไปห้องแถวร้างข้างๆแถวนั้นค่ะ แล้ววันพุธที่ 5ส.ค.

หมาทั้งหมดก็เข้าไปอยู่ในห้อง (มี4-5ห้อง)

หนูไม่ได้ถ่ายรูปเพราะหนูไม่กล้าเปิดประตูเพราะหมาร้องแล้วก็เกาประตู หนูกลัวทำหมาหลุดหายแล้วจะโดน
ว่า วันนั้นหนูก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนย้ายหมา เค้าเป็นอาจารย์ที่เคยสอนหนูค่ะ

วันนั้นวันพฤหัสบดีที่6ส.ค.หนูไปดูตอนสายๆ มีห้องนั่งแ้มประตูแล้วก็ประตูเป็นรู ไม่เห็นหมาค่ะแต่มีเลือดเต็มเลย

ปนกับอุจจาระค่ะแล้วก็มีเลือดหยดตามพื้นเต็มพื้น

หนูตกใจรีบโทรไปหาอาจารย์ อาจารย์บอกว่าหมามันเจาะประตูเป็นรูแล้วก็มุดออกมาแต่ออกมาได้แค่ห้องค่ะ

แล้วติดคาอยู่ยั้งงั้นทั้งคืนจนแม่บ้านมาเห็นตอนเช้า แม่บ้านช่วยมันให้หลุดจากรูแต่เลือดออกมาจากกันมันเต็ม
เลย

อาจารย์เลยพาไปหาหมอค่ะ รูปภาพที่2-3-4ค่ะ

แล้วหนูก็ได้รู้ว่าในมอของหนูมีอาจารย์ที่รักสัตว์รวมตัวกันเป็นทีม และพยายามยื่นโครงการต่างๆให้อธิการบดีดู
ค่ะ

แต่อธิการบดีไม่เคยสนใจเลย อยากแต่จะให้เอาหมาไปปล่อยที่อื่นให้หมดเพราะถ้ามีหมาในมอมันจะดูไม่ดี ทีม
ของอาจารย์ก็ต้องยอมเพราะแย้งไม่ได้ อธิการบดีไม่ยอมฟัง แต่ก็ได้ขอต่อรองว่าขอทำหมันก่อน

ตอนเอาไปปล่อย จะได้ไม่เป็นภาระศูนย์เลี้ยงหมา แล้วก็ขอที่ดินว่างเปล่าที่ไม่มีใครใช้มาก็นอกใหญ่ให้หมาอยู่ ตอนรอทำหมันค่ะ หมาจะได้ไม่เครียด (คือมอหนูกำลังกลางภูเขาจะมีที่ดินที่ไม่ใช่เยอะ) แต่อธิการบดีก็ไม่ยอมค่ะ แล้วบอกว่าให้ไม่ได้ เพราะว่ามันจะดูไม่ดีถ้ามีคนเห็นคอกหมา อธิการบดีบอกว่าให้ไปขอยืมกรงจากปศุสัตว์มา แล้วก็เอาหมาใส่ลงไปแล้วก็เอาไปไว้ตรงที่มันไม่มีคนมองเห็น

แล้วกรงก็เล็กมากเหมือนที่หนูถ่ายรูปเอามาลงในโพสต์ค่ะ อาจารย์บอกว่าจะต้องจับมาเพิ่มอีกเพราะอธิการบดีอยากให้อาหมาทิ้งมอไปปล่อย ไม่ให้มีเหลือ ที่นี้หมาในมอเป็นสิบๆตัวแต่กรงมีแค่3กรงเท่านั้น หนูสงสารหมา มาก

อาจารย์เขาก็สงสารก็เลยย้ายไปไว้ในห้องแถวร้าง

เพราะยังงี้ก็ดีกว่าอยู่กรง แต่หมามันก็เครียดมันเลยแทะประตู

บ้านหนูก็เลี้ยงหมาหนูเข้าใจดี ถ้ามันได้อยู่ในคอกที่มีดินมีหญ้ามีต้นไม้มันก็คงไม่เครียดแบบนี้

อธิการบดีใจร้ายมากหนูควรทำยังไงดีคะ หนูสงสารหมา แต่หนูไม่กล้าทำอะไรจริงๆค่ะ เพราะว่าหนูกลัวโดนไล่ออก

หนูอาจจะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์มากนะคะ

เพราะหนูก็กลัวอยู่ที่หนูมาโพสต์อย่างนี้ แต่หนูจะเข้ามาอ่านค่ะและถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่หนูจำเป็นต้องตอบ หนูจะพยายามตอบค่ะ แต่ถ้าไม่จำเป็นหนูขออนุญาตที่จะไม่ตอบนะคะ

เพราะหนูกลัวคนรู้ว่าหนูเป็นใครมาโพสต์ค่ะ

คอมเมนต์ที่แนะนำอะไรที่ทำตามได้หนูจะพยายามทำค่ะ

สงสารหมามาก

ขอบคุณทุกๆคนนะคะ

